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 รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งที่ 1/๒๕๖6 (ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์) 

วันศุกร์ที่ ๒7  มกราคม ๒๕๖6  เวลา  13.๓๐  น. 
ณ  ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ 

************************************** 
ผู้มาประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์  ประธานกรรมการสภาวิชาการ 
๒. รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน  กรรมการคณาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย ไทยสุชาติ  กรรมการคณาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์ 
๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนกร สิริสุคันธา  กรรมการคณาจารย์ประจําคณะวิทยาการจัดการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าท่ีร้อยตรีปฐมพงศ์  พรมมาบุญ กรรมการคณาจารย์ประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศากร สุวรรณ  กรรมการคณาจารย์ประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา  กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ   
  
ผู้มาประชุม (ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์) 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาต ิ ล้ีตระกูล              กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. รองศาสตราจารย์นรินทร์ เพชร์โรจน์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. รองศาสตราจารย์กรไชย พรลภัสรชกร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ศาสตราจารย์นคร ทิพยาวงศ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. รองศาสตราจารย์พรชัย เหลืองอาภาพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล  กรรมการคณาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์ 
 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
๑. นางสาวต้องตา จรูญศรีวัฒนา ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒. นางสาวกฤติมา สมุทรจักร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๓. นางศิริพร ร่วมชาติ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร คําใจหนัก  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ 
๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรนุช คฤหานนท์  อาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์ 
๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุธ สุวรรณอัตถ์  อาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์ 
๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงจันทร์ แก้วกงพาน  อาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์ 
๕.  อาจารย์นิภา จันทร์อ่อน  อาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์ 
๖.  อาจารย์พิมพ์ผกา อินทะรส  อาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์ 
๗.  อาจารย์ธชนม์ ก้าวสมบูรณ์  อาจารย์ประจําหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
    สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 
๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิญชาน์ ต่อกิตติกุล  อาจารย์ประจําหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
    สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 
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๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา มกรโรจน์ฤทธ์ิ อาจารย์ประจําหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
    สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 
๑๐.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรายุทธ มาลัย  อาจารย์ประจําหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
    สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 
๑1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญธิชา รุ่งแสง  อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาระดา พุ่มไพศาลชัย อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาพร แสงบุญเรือง  อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขัตติยา ขัติยวรา  อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ ภูมิลี  อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
16. รองศาสตราจารย์สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา อาจารย์ประจําคณะวิทยาการจัดการ 
17.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ฮ่ันยะลา  อาจารย์ประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ อยู่ม่ัน  อาจารย์ประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
19. อาจารย์ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ  อาจารย์ประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
 

 รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม กล่าวเปิด
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี ้
 
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ 14/๒๕๖๕ 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี  จันทร์ตา กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ ได้นําเสนอให้ท่ี
ประชุมทราบว่า ตามท่ีได้มีการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี 1๔/๒๕๖๕ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑0 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ นั้น 
      ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุม 
มีจํานวน ๘ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๑ – ๘ 
      จึงนําเสนอให้คณะกรรมการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

มติสภาวิชาการ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ 1๔/๒๕๖๕       
   โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  อาจารย์เพ็ญพรรษา ชัยธีระสุเวท  อาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวชิาภาษาจนี 
๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริรัตน์ วาวแวว  อาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวชิาภาษาจนี 
๓.  อาจารย์สุพรรณิการ์ วงค์สุตา  อาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวชิาภาษาจนี 



 

รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   ครั้งท่ี 1/2566   วันศุกร์ท่ี ๒7  มกราคม ๒๕๖6                หน้า 3 

 

๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์ อุปสอด  อาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
    สาขาวชิายทุธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน 
๕.  อาจารย์วารินทร์ วงษ์วรรณ  อาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
    สาขาวชิายทุธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน 
๖.  อาจารย์ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ  อาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
    สาขาวชิายทุธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน 
 
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบ 
 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ 1๔/๒๕๖๕ 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี  จันทร์ตา กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ ได้นําเสนอให้ท่ี
ประชุมทราบว่า ผลการปฏิบัติตามมติสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี 1๔/๒๕๖๕ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ดังนี้ 
 

วาระที่ ช่ือวาระและมติ 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ผลการปฏิบัติ 

5.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้ปริญญาบัตร
สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
มติ เห็นชอบการให้ปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษา         
ภาคปกติและภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 
2565 ท่ีสําเร็จการศึกษา จํานวน 5 คน และนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 ท่ี สําเ ร็จ
การศึกษา จํานวน 9 คน และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป 

 
 
เ ล ข า นุ ก า ร
สภาวิชาการ 

 
 
นํ า เสนอสภามหา วิทยา ลัย 
เรียบร้อยแล้ว 

5.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอขออนุมัติ
หลักการเปิดหลักสูตรใหม่ ของหลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและ
พัฒนาองค์กรที่ย่ังยืน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 
มติ เห็นชอบการเสนอขออนุมัติหลักการเปิดหลักสูตร
ใหม่ ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร ท่ียั่ งยืน 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 ปรับแก้ และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 
 
 
เ ล ข า นุ ก า ร
สภาวิชาการ 

 
 
 
 
ประสานผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ศิ ล ป ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต 
สาขา วิ ชายุ ท ธศาสต ร์ ก า ร
บริหารและพัฒนาองค์กร ท่ี
ยั่ ง ยื น  ห ลัก สูตร ให ม่  พ .ศ . 
2566 ปรับแก้ และนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
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วาระที่ ช่ือวาระและมติ 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ผลการปฏิบัติ 

5.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2566 
มติ เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 ปรับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 

 
 
 
เ ล ข า นุ ก า ร
สภาวิชาการ 

 
 
 
ประสานผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง 
พ . ศ . 2566  ป รั บ แ ก้  แ ล ะ
นํ า เสนอสภามหา วิทยา ลัย
เรียบร้อยแล้ว 

5.4 การพิจารณาการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการ  จํานวน  5  ราย 
มต ิเห็นชอบตามเอกสารประกอบการประชุม (ลับ) 

 
 
เ ล ข า นุ ก า ร
สภาวิชาการ 

 
 
ป ร ะส าน ผู้ รั บ ผิ ดชอบ เ พ่ื อ
นํ า เสนอสภามหา วิทยา ลัย
ต่อไป 

 
มติสภาวิชาการ รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
        5.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอขออนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรใหม่ ของหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์  
 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี  จันทร์ตา กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ ได้เสนอให้ท่ี
ประชุมให้คณะกรรมการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ นําเสนอ หลักสูตรครุศาสตร  
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 
 
ข้อคิดเห็นที่ประชุม  ได้เสนอความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกัน โดยมีข้อเสนอแนะมีข้อแก้ไขดังนี้                                         

1. ให้พิจารณาในเชิงของการลงทุนในการทําหลักสูตร 
2. ควรพิจารณาการเรียนหลักสูตรควบระหว่างปริญญาโทและปริญญาเอก 
3. ปรัชญา วัตถุประสงค์และเนื้อหา ควรปรับแยกให้เห็นความแตกต่างระดับ ระหว่างหลักสูตร

ปริญญาโทและปริญญาเอก  
4. ข้อมูลของกลุ่มผู้สนับสนุนยังไม่ครอบคลุมถึงกลุ่มเป้าหมายตามท่ีวางไว้ในหลักสูตร 
5. มีวิชาเลือก แต่ไม่มีรายวิชาเลือกปรากฏ 
6. ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ถูกต้อง 
7. ตรวจสอบรายวิชาท่ีเรียนซํ้ากับระดับปริญญาเอก 
8. ปรับแก้จํานวนช่ัวโมงของหน่วยกิตให้เป็นในระดับปริญญาโท 
9. ตรวจสอบจุดคุ้มทุนในการเปิดหลักสูตร 
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มติสภาวิชาการ เห็นชอบ การเปิดหลักสูตรใหม่ ของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอน
คณิตศาสตร์ โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ แล้วนําเสนอเข้าสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 5.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอขออนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรใหม่ ของหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี  จันทร์ตา กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ ได้เสนอให้ท่ี
ประชุมให้คณะกรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ นําเสนอ หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 
 
ข้อคิดเห็นที่ประชุม  ได้เสนอความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกัน โดยมีข้อเสนอแนะมีข้อแก้ไขดังนี้                                                          

1. ให้พิจารณาในเชิงของการลงทุนในการทําหลักสูตร 
2. ควรพิจารณาการเรียนหลักสูตรควบระหว่างปริญญาโทและปริญญาเอก 
3. ปรัชญา วัตถุประสงค์และเนื้อหา ควรปรับแยกให้เห็นความแตกต่างระดับ ระหว่างหลักสูตร

ปริญญาโทและปริญญาเอก  
4. ข้อมูลของกลุ่มผู้สนับสนุนยังไม่ครอบคลุมถึงกลุ่มเป้าหมายตามท่ีวางไว้ในหลักสูตร 
5. ให้ตรวจสอบตารางท่ี 5 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสํารวจ ระดับการศึกษาสูงสุด  

ระดับปริญญาตรี 
6. ตรวจสอบการพิมพ์ให้ถูกต้อง 
7. ควรเน้นความเช่ียวชาญ ความรู้ และความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เก่ียวกับ

การสอนคณิตศาสตร์ เพ่ือสร้างให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
8. ตรวจสอบรายวิชาท่ีเรียนซํ้ากับระดับปริญญาโท 
9. ตรวจสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565 
10. ปรับแก้จํานวนช่ัวโมงของหน่วยกิตให้เป็นในระดับปริญญาเอก 
11. ตรวจสอบจุดคุ้มทุนในการเปิดหลักสูตร 
12. รายวิชาต้องมีความแตกต่างในระดับท่ีสูงกว่าระดับปริญญาโท 
 

มติสภาวิชาการ   เห็นชอบ การเปิดหลักสูตรใหม่ ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการสอน
คณิตศาสตร์ โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ แล้วนําเสนอเข้าสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 

  
 5.๓ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอขออนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรใหม่ของหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์      
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี  จันทร์ตา กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ ได้เสนอให้ท่ี
ประชุมให้คณะกรรมการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ นําเสนอ หลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ 
 
 
 



 

รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   ครั้งท่ี 1/2566   วันศุกร์ท่ี ๒7  มกราคม ๒๕๖6                หน้า 6 

 

ข้อคิดเห็นที่ประชุม  ได้เสนอความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกัน โดยมีข้อเสนอแนะมีข้อแก้ไขดังนี้                                                          
1. ตรวจสอบรายวิชาท่ีเรียนซํ้ากับระดับปริญญาเอก 
2. ควรปรับแยกให้เห็นความแตกต่างระดับ ระหว่างหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก 
3. ตรวจสอบรูปแบบพิมพ์คุณสมบัติของอาจารย์ 
4. ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์สมศักดิ์ ก๋าทอง เนื่องจากมีการตีพิมพ์ 1 เร่ือง 
5. ตรวจสอบความพร้อมของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

 

มติสภาวิชาการ  เห็นชอบ การเปิดหลักสูตรใหม่ของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร์ โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ และนําเสนอเข้าสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 

 

 5.4 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอขออนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรใหม่ของหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์      
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี  จันทร์ตา กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ ได้เสนอให้ท่ี
ประชุมให้คณะกรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ นําเสนอ หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ 
 

ข้อคิดเห็นที่ประชุม  ได้เสนอความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกัน โดยมีข้อเสนอแนะมีข้อแก้ไขดังนี้                                                                               
1. ควรปรับแก้ปรัชญาของหลักสูตร 
2. ควรพิจารณาค่าใช้จ่ายในการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
3. อาจารย์ผู้สอนควรมีให้ครบตามคุณสมบัติ 
4. ตรวจสอบรายวิชาท่ีเรียนซํ้ากับระดับปริญญาโท 
5. ควรปรับแยกให้เห็นความแตกต่างระดับ ระหว่างหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก 
6. ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์สมศักดิ์ ก๋าทอง เนื่องจากมีการตีพิมพ์ 1 เร่ือง  
7. รายวิชาต้องมีความแตกต่างในระดับท่ีสูงกว่าระดับปริญญาโท 
8. ตรวจสอบความพร้อมของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

 

มติสภาวิชาการ  เห็นชอบ การเปิดหลักสูตรใหม่ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร์ โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ และนําเสนอเข้าสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 5.5 การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566      
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี  จันทร์ตา กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ ได้เสนอให้ท่ี
ประชุมให้คณะกรรมการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 นําเสนอ 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 
 

ข้อคิดเห็นที่ประชุม  ได้เสนอความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกัน โดยมีข้อเสนอแนะมีข้อแก้ไขดังนี้                                                          
1. ควรปรับแก้ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2. ควรเพ่ิมผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร PLO6 
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3. ความเพ่ิมเนื้อหาในรายวิชาท่ีเก่ียวกับการจัดการความเส่ียง ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม 
ส่งเสริมในเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม 

4. ตรวจสอบช่ือวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
5. ตรวจสอบผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
มติสภาวิชาการ  เห็นชอบ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 

โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ และนําเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 5.6 การพิจารณาให้ความเห็นชอบแบบเสนอข้อมูลหลักสูตรเพ่ือสะสมในระบบคลังหน่วยกิต    
สู่การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี  จันทร์ตา กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ ได้เสนอให้ท่ี
ประชุมให้คณะกรรมการหลักสูตรเพ่ือสะสมในระบบคลังหน่วยกิตสู่การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต นําเสนอ หลักสูตร
เพ่ือสะสมในระบบคลังหน่วยกิตสู่การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

ข้อคิดเห็นที่ประชุม  ได้เสนอความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกัน โดยมีข้อเสนอแนะมีข้อแก้ไขดังนี้                                                          
1. พิจารณากลุ่มผู้เรียนเป้าหมาย โดยการแบ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรอง 
2. พิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมระบบคลังหน่วยกิต 
3. ตรวจสอบจํานวนช่ัวโมงหน่วยกิตให้ถูกต้อง 
4. ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังในแต่ละหลักสูตร 
5. ตรวจสอบความถูกต้องของการพิมพ์ 

 
มติสภาวิชาการ  เห็นชอบ แบบเสนอข้อมูลหลักสูตรเพ่ือสะสมในระบบคลังหน่วยกิตสู่การส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิต โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ และนําเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป 

 
5.๗ การพิจารณาการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน  ๓  ราย 

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี  จันทร์ตา ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอ
ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน ๓ ราย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม (ลับ) 
 
มติสภาวิชาการ  เห็นชอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ สมควรให้ผู้เสนอขอ

กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ จํานวน ๑ ราย 
และได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน ๒ ราย 

 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   ครั้งท่ี 1/2566   วันศุกร์ท่ี ๒7  มกราคม ๒๕๖6                หน้า 8 

 

ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องอื่น ๆ  
 ๖.๑  กําหนดการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ 

  ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงกําหนดการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง    
คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๖ โดยได้กําหนดในวันท่ี  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ เวลา ๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐ 
อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ   
 
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 

 

 
 
 

(นางศิริพร  ร่วมชาติ) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
ผู้บันทึกการประชุม 

 
 
 

(นางสาวกฤติมา  สมุทรจักร) 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
ผู้พิมพ์/สรุปรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวต้องตา  จรูญศรีวัฒนา) 
ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา 

ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม 

 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี  จันทร์ตา) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

        
 
 
 
 


